



วันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2553

"ก.พาณิชย์"เปิดเกมปั่นราคาข้าว โหมปล่อยข่าวขายจีทูจีอิรักแต่ไม่มีออร์เดอร์ในมือ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางกระทรวงมีแผนจะระบายสต็อกข้าวที่ค้างอยู่ 5-6 ล้านตัน ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้ามาเสนอราคาซื้อกับนางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการตลาดข้าว ภายใต้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) แต่ราคาข้าวในตลาดปรับตัวลดลงอย่างมาก และเพิ่งจะเริ่มขยับตัวสูงขึ้นในกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณผลผลิตข้าวนาปรังอยู่ในช่วงปลายฤดูและออกสู่ตลาดลดลง

ดังนั้น การที่จะทำให้ราคาข้าวเปลือกขยับตัวสูงขึ้นตามความเชื่อของกระทรวงพาณิชย์ ก็คือการ "สร้างข่าวดี" มีการปล่อยข่าวออกไปว่า กระทรวงจะเปิดให้มีการ ยื่นเสนอซื้อข้าวในสต็อก แต่ความต้องการซื้อข้าวในตลาดมีไม่มากนัก เพราะทั้ง ผู้ส่งออกและโรงสีต่างมีสต็อกข้าวสารเก็บไว้ จึงมีการสร้างกระแสจีทูจี (การซื้อแบบรัฐต่อรัฐ) ขึ้น ทั้ง ๆ ที่ยังไม่มียออร์เดอร์อยู่ในมือ จนมีการตั้งข้อสังเกตในวงการค้าข้าวขณะนี้ว่า กระทรวงพาณิชย์กำลังสร้างความต้องการเทียม เพื่อปั่นราคาข้าวก่อนที่จะทำการระบายสต็อกใช้หรือไม่ ?

ตัวอย่างการสร้างข่าวดีล่าสุดก็คือออร์เดอร์ข้าวอิรักแบบจีทูจี ทั้ง ๆ ที่ความจริงแล้ว การเดินทางของคณะผู้แทนอิรักที่เข้ามาในไทยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ไม่ใช่เป็นแขกของกระทรวงพาณิชย์ แต่เป็นการเข้ามาตามคำเชิญของกระทรวงการต่างประเทศ และมีการจัดให้พบกับ รมต.พาณิชย์ ผู้แทนอิรักไม่ได้ต้องการซื้อข้าวระบบรัฐบาลต่อรัฐบาล มีแต่การหารือกันในเรื่องของน้ำตาล ส่วนเรื่องข้าวมาเสนอไอเดีย

"ผู้แทนอิรักได้พบกับบริษัทผู้ส่งออกข้าวไทยในนามสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ซึ่งก็มีหลายรายด้วยกัน อาทิ ไชยพรคำข้าว, ห่วยชวนได้เข้าพบกับผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการค้าอิรักด้วย เพื่อทวงถามเรื่องหนี้ข้าวที่ติดค้างกันอยู่ ตั้งแต่สมัยกัลฟิวอร์ แต่ทางอิรักพยายามให้ไอเดียว่า มีแผนจะซื้อข้าวระยะยาว 2 ปี โดยได้เสนอไอเดียทั้งกับผู้ส่งออกและกระทรวงพาณิชย์ ถ้าหากทำได้จริงก็คงเป็นเรื่องดี แต่ผม เชื่อว่าเป็นแนวคิดเสียมากกว่า เพราะอิรักยังมีปัญหาด้านการเงิน ถูกสหประชาชาติแซงก์ชัน ดังนั้น การซื้อข้าวจีทูจีจึงไม่น่า เป็นไปได้ ที่ผ่านมามีอิรักซื้อข้าวจากไชยพรคำข้าวอยู่เจ้าเดียว" ผู้ส่งออกข้าวรายหนึ่ง ที่พบกับคณะผู้แทนอิรักกล่าว

ด้านนางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ภาวะราคาข้าวส่งออกจะปรับราคาสูงขึ้นตามราคาข้าวเปลือกในตลาดที่ปรับสูงขึ้น โดยข้าวขาว 5% ในประเทศปรับสูงขึ้นกระสอบละ 30 บาท จาก 1,270 บาท เป็น 1,300 บาท ส่วนราคาส่งออกปรับสูงขึ้นเพียงตันละ 8 เหรียญสหรัฐ เป็น 448 เหรียญสหรัฐ เนื่องจากขณะนี้ในช่วงปลายฤดูการผลิตข้าวนาปรัง ประกอบกับภาวะภัยแล้ง แต่ภาวะความต้องการซื้อข้าวในตลาดปกติยังไม่มีการเพิ่มขึ้นมากนัก

"การที่อิรักแจ้งว่ามีแผนจะสั่งซื้อข้าวไทยนั้น เป็นเพียงแนวคิดที่เสนอมายังผู้ส่งออก ยังไม่มีการระบุรายละเอียดชัดเจน เพราะ ผู้ส่งออกก็ยังไม่มั่นใจ จากการที่หลายรายเคยส่งออกไปอิรักแล้วไม่ได้รับการชำระเงินค่าข้าว ทำให้ราคาตลาดเพิ่มเล็กน้อย หากจะเป็นข่าวดีกับไทยจริง ต้องรอดูผลการประมูลข้าว 30,000 ตัน ซึ่งถ้าข้าวไทยชนะการประมูล จึงจะทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น แต่ขณะนี้ราคาขยับขึ้นตามเหตุผลเดียว คือดีมานด์ลดลง แต่ซัพพลายเท่าเดิม" นางสาวกอบสุขกล่าว

ขณะนี้เพียงราคาข้าวหนึ่งเท่านั้นที่ราคาปรับเพิ่มขึ้นกระสอบละ 100 บาท ทำให้ราคาส่งออกเพิ่มขึ้น 30 เหรียญสหรัฐ เนื่องจากความต้องการข้าวหนึ่งในตลาดแอฟริกาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เพราะสต็อก ที่เก็บไว้ในช่วงต้นปีหมด และอินเดียยังไม่ปล่อยข้าวส่งออก แต่ก็ต้องจับตาดู ตลาดอินเดีย ซึ่งมีการให้ข่าวว่าจะส่งออกเป็นระยะ ๆ โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวซึ่งถ้าอินเดียส่งออกจริง ๆ จะกระทบกับข้าวหนึ่งไทย เพราะราคาข้าวหนึ่งอินเดีย ต่ำกว่าข้าวหนึ่งไทย 30-40 เหรียญสหรัฐ/ตัน

ด้านนางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า จากการนำคณะกรรมการค้าต่างประเทศไปพบกับประธานองค์การสำรองอาหารแห่งอินโดนีเซีย (บูล็อก) ในระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อแสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งใหม่ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การนำเข้าข้าวของอินโดนีเซียในระบบปกติ เพราะปัจจุบัน ผู้ส่งออกไทยต้องขอใบอนุญาตนำเข้าข้าวกับกระทรวงการค้าและกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซีย แต่ประสบปัญหาความล่าช้า 5-6 เดือนกว่าจะได้รับใบอนุญาต และอินโดนีเซียยังกำหนดให้ข้าวเป็นสินค้าอ่อนไหว (Sensitive List) มีอัตราภาษีนำเข้า 25-26% อยู่ ส่งผลให้ผู้ส่งออกไทยหลายรายที่ส่งออกข้าวขาวและข้าวเหนียวไปอินโดนีเซียได้รับผลกระทบ ดังนั้น จะประสานไปยังกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เพื่อนำประเด็นนี้เข้าไปหารือในการเจรจาต่อไป

"ขณะนี้ยังไม่มีมีการซื้อข้าวจากรัฐบาลไทย (จีทูจี) เพราะเป็นช่วงที่ผลผลิตข้าวของอินโดนีเซียรอบใหม่จะออกวางปลายเดือนกรกฎาคมนี้ ซึ่งฝ่ายไทยอาจจะต้องเดินทางไปอินโดนีเซีย เพื่อสำรวจความต้องการซื้อข้าวอีกครั้งหนึ่ง" นางสาววิบูลย์ลักษณ์กล่าว

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

"พรทิวา" เดินสายขายจีทูจีข้าวรัสเซีย

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ได้มอบให้กรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะคณะทำงานระบายข้าว กำหนดแนวทางการระบายข้าวตามยุทธศาสตร์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์เดิมที่กระทรวงได้ทำไว้ โดยมี 4-5 แนวทาง เช่น การระบายรัฐบาลต่อรัฐบาล (จีทูจี), การเปิดให้เสนอซื้อ, การเปิดประมูล เป็นต้น วิธีระบายจะระบาย สต็อกให้เหมาะสมกับตลาด เน้นไปที่ข้าวที่มีราคาดีก่อน อาทิ ข้าวเหนียว ประมาณ 50,000-60,000 ตัน, ข้าวหอมปทุมธานี ประมาณ 300,000 ตัน หรือระบายข้าวเก่าตั้งแต่ปี 44/45 ซึ่งรัฐบาลต้องแบกรับภาระค่าจัดเก็บเดือนละ 700 ล้านบาท

"ในส่วนของ การเจรจาขายข้าวแบบ จีทูจี จะเดินทางไปรัสเซียกลางเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อเจรจาขายข้าวเพิ่ม รวมทั้งทวงหนี้ค้างชำระค่าข้าวในอดีต ส่วนที่มีคูปองไว้ เช่น อิรัก, มาเลเซีย, มาเก๊า และอินเดียยังไม่ได้ซื้อสรุป ซึ่งในการประชุม ครม.ได้ขอแนวทางกำหนดราคาขายข้าวแบบมิตรภาพ ซึ่งคณะทำงานต้องดูว่าจะต่ำกว่าราคาตลาดปกติเท่าไรจึงจะเหมาะสม เพื่อรักษาฐานตลาดลูกค้าไว้ เพราะที่ผ่านมารัฐบาลไทยไม่ได้ระบายข้าวมานานแล้ว อีกทั้ง ราคาข้าวเวียดนามก็ต่ำกว่าข้าวไทยมาก จนทำให้ไทยเสียตลาด เมื่อประเทศผู้นำเข้าใช้ราคาข้าวเวียดนามเป็นเกณฑ์ในการต่อรองราคาข้าวไทย" นางพรทิวากล่าว

ขณะที่ นายฉัตรชัย ชูแก้ว ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะโฆษกกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การระบายข้าวนั้นจะต้องคำนึงถึงปริมาณและราคาที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้กระทบต่อภาวะตลาด และหลังจากนั้นให้เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาการระบายจำหน่ายข้าวสาร ที่มีนางพรทิวาเป็นประธานอนุมัติ และรายงานให้ประธาน กชช. หรือรองประธาน กชช. นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี เห็นชอบก่อนลงนามสัญญา กับคู่สัญญาต่อไป

ที่ผ่านมา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้มีการตั้งอำนาจการระบายข้าวสารจากกระทรวงพาณิชย์มาให้ ครม.พิจารณา จนสร้างปัญหาการระบายข้าวสารในสต็อกรัฐ และไม่สามารถระบายข้าวได้อย่างที่ควรจะเป็น เพราะแม้ว่าเสนอราคา ทั้ง ๆ ที่ข้าวมีราคาขึ้นลงทุกวัน ส่งผลให้ข้าวคุณภาพเสื่อมลง และเสีย

ตลาดในการส่งออก อีกทั้งรัฐบาลยังต้องเสี่ยงประมาณในการดูแลรักษาคุณภาพ ปีหนึ่งนับหลายพันล้านบาท ที่สำคัญยังทำให้ราคาข้าวในตลาดเกิดการผันผวนและตกต่ำ เพราะรัฐบาลมีสต็อกมากเกินไป จนกลายเป็นภาระต่อเนื่องให้รัฐบาลเสี่ยงประมาณแทรกแซงราคาข้าวเปลือกมหาศาล

ด้าน นายสมพงษ์ กิติเรียงลาภ ประธานบริษัท พงษ์ลาม จำกัด กล่าวว่า รัฐบาลควรเปิดให้มีการประมูลข้าวสารเหนียวในสต็อกของรัฐบาลก่อน เพราะขณะนี้ราคาข้าวเหนียวในตลาดปรับสูงขึ้นมาก เนื่องจากปริมาณการผลิตในช่วงที่ผ่านมาลดลง และความต้องการซื้อยังคงมีมาก โดยขณะนี้ราคาข้าวเหนียวใหม่ ต้นละ 24,000 บาท ส่วนข้าวเหนียวเก่าต้นละ 18,000 บาท หากรัฐบาลยอมขายในราคา 20,000 บาท/ตัน ก็จะได้กำไรและลดความสูญเสียของรัฐบาลได้ เพราะต้นทุนการนำเข้าข้าวเหนียวของรัฐบาลตกเพียงต้นละ 13,000-14,000 บาทเท่านั้น

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

ห่วงโลกร้อนหยุดผลผลิตข้าวลด 10%

นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง ผู้แทนการค้าไทย สำนักงานผู้แทนการค้าไทย (ทีทีอาร์) เปิดเผยถึงภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นว่า ได้ส่งสัญญาณต่อปริมาณน้ำในโลกลดลง ดังนั้นจึงจะส่งผลให้การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารในโลกให้เปลี่ยนแปลงไป ในส่วนของข้าวที่การเพาะปลูกต้องใช้น้ำจำนวนมาก เป็นไปได้ว่าในอีก 5 ข้างหน้า ปริมาณผลผลิตข้าวในโลกจะลดลง 10% และจะเกิดปัญหาขาดแคลนข้าวตามมา ส่งผลให้ราคาพุ่งสูงขึ้นเห็นได้จากเหตุการณ์เมื่อปี 2551 ประเทศผู้นำเข้าข้าวเร่งเก็บสต็อก เนื่องจากความกังวลเรื่องความไม่มั่นคงทางอาหาร ทำให้ราคาส่งออกข้าวไทยสูงสุดถึง 1,400 ดอลลาร์ต่อตัน

ปัจจุบันแม้ราคาข้าวในประเทศจะตกต่ำ แต่ความต้องการของตลาดโลกยังมีอยู่มาก โดยแต่ละประเทศได้เร่งระบายสต็อกข้าว โดยเฉพาะอินเดียลดลงมาก ดังนั้นเชื่อว่าปลายปี 2553 ทุกประเทศจะเร่งเก็บสต็อก ทำให้ราคาในตลาดโลกดีดตัวสูงขึ้นอีกครั้ง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ทีทีอาร์จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมทำยุทธศาสตร์ข้าวใหม่ โดยนำผลการศึกษาและแนวโน้มภาวะการตลาดข้าวมาร่วมพิจารณา

"ยุทธศาสตร์ข้าวที่จัดทำขึ้นต้องมีทางออกให้กับอุตสาหกรรมข้าวไทย และแนวทางการทำอาชีพของเกษตรกรซึ่งเป็นคนจำนวนมากของไทย หากยุทธศาสตร์นี้จัดทำได้สำเร็จในรัฐบาลนี้ สิ่งที่จะเห็นในอีก 5-10 ปี ข้างหน้า คือเกษตรกรจะมีอาชีพและรายได้แน่นอน ไทยก็จะรู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนต่อการส่งออกข้าวในตลาดโลก" นายสุทัศน์ กล่าว

นายอภิชาติ จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า ขณะนี้อุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นเริ่มส่งผลกระทบต่อข้าว การศึกษาเบื้องต้นพบว่าทำให้การผสมพันธุ์ของเกสรลดลง มีความเป็นไปได้ที่ผลผลิตข้าวของโลกในอนาคตจะลดลง สอดคล้องกับผลการศึกษาขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือเอฟโอไอ ระบุว่าผลผลิตอาหารในโลกในปี 2050 จะเริ่มขาดแคลน เป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน และการรุกพื้นที่การเกษตร ขณะที่ประชากรของโลกเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 6,000 ล้านคน เป็น 9,000 ล้านคน

"เรื่องสิ่งแวดล้อมเราประมาทไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงของโลกที่มองไม่เห็นจะเป็นภัยที่รุนแรง ผมเห็นด้วยที่จะให้นำเอาปัญหาภาวะโลกร้อนมาพิจารณาในยุทธศาสตร์ข้าว ส่วนหนึ่งเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เอาไว้ ไม่ใช่เรื่องเสียหาย หากคิดในแง่ดี ไทยในฐานะผู้ผลิตจะได้รับอานิสงส์ด้านราคาที่จะปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต" นายอภิชาติ กล่าว

นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาไทย กล่าวว่า จากการหารือร่วมกับตัวแทนเกษตรกรที่ทำนา 4 ภาค พบว่าความร้อนที่สูงขึ้นทำให้ประสิทธิภาพของเกสรรวงข้าวผสมพันธุ์ได้น้อยลง ทำให้รวงข้าวมีข้าวลีบอยู่ถึง 50% บางรายที่ปลูกข้าว 30 ไร่เคยได้ข้าวถึง 25 ตันข้าวเปลือก แต่ปีนี้ได้เพียง 10 ตันข้าวเปลือก

นอกจากนี้ ภาวะที่ร้อนขึ้นทำให้น้ำน้อยส่งผลโดยต่อการปลูกข้าวที่ใช้น้ำจำนวนมาก เห็นได้จากกรณีนี้
แล้งจัดในปีนี้ ข้าวในแถบภาคกลางได้รับความเสียหาย คาดปี 2554 จะมีผลผลิตข้าวลดลงแน่นอน ดังนั้นภาวะ
โลกร้อนจึงเป็นเรื่องน่าห่วง ควรนำมาพิจารณาหารือในยุทธศาสตร์ข้าว เพื่อหาทางแก้ไข

นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ข้าวในปี 2554 ได้นำเรื่องภาวะโลกร้อน
เข้ามาพิจารณาด้วย โดยเฉพาะกรณีที่ส่งผลให้ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไปทำให้มีศัตรูของข้าวเพิ่มขึ้นทั้งโรคระบาด
และหนูที่สร้างความเสียหายให้กับข้าวโดยตรง

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

พรทิวา ผลักดัน ทำข้าวกำหนดทรง นครสวรรค์ เป็นศูนย์กลางการค้าข้าว

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานมหกรรม
ข้าวภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 ก.ค. 2553 ณ ทำข้าวกำหนดทรง จ.นครสวรรค์ว่า กระทรวง
พาณิชย์จะผลักดันให้ข้าวกำหนดทรง เป็นศูนย์กลางการค้าข้าว (Hub of Rice) เพื่อรักษาขีดความสามารถใน
การแข่งขันของไทย เพราะขณะนี้ไทยเสี่ยงที่จะสูญเสียความเป็นผู้นำการส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลก หลังจาก
ที่ครองแชมป์มากกว่า 30 ปี เนื่องจากภาวะการแข่งขันในตลาดส่งออกมีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะด้านราคา
ซึ่งเป็นผลมาจากต้นทุนการผลิตของไทยสูงกว่าคู่แข่ง และยังมีปัญหาที่สำคัญที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราหลายสกุล ทำให้ผู้ซื้อต่างประเทศได้หันไปซื้อข้าวราคาถูกของคู่แข่งทดแทนข้าวไทย

“สาเหตุที่ทำให้ข้าวจ.นครสวรรค์มีความเหมาะสมจะเป็นศูนย์กลางการค้าข้าว เพราะเป็นแหล่งปลูกข้าวสำคัญ
และมีความพร้อมด้านระบบการขนส่ง จึงจะเป็นศูนย์รวมที่ดึงดูดผู้ซื้อ ผู้ขาย สินค้าข้าวที่มีความหลากหลาย
สินค้าที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมต่างๆ เป็นโครงข่ายการค้าข้าว ซึ่งหากทำได้ไทยจะครองความเป็นผู้นำในการ
ส่งออกข้าวอย่างยั่งยืน และสามารถกำหนดราคาตลาดได้ ทำให้เกิดประโยชน์จริงๆ ไม่เพียงแต่เพิ่มปริมาณการ
ส่งออก แต่ควรต้องเพิ่มมูลค่าการส่งออกด้วย และจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนา เพื่อจะไม่ต้องแทรกแซง
ราคาในอนาคต”นางพรทิวากล่าว

ด้านนายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จ.นครสวรรค์มีความพร้อมในการเป็น
ศูนย์กลางการค้าข้าว เพราะเป็นจังหวัดที่พื้นที่ปลูกเป็นหนึ่งในสี่ของประเทศ และมีผลผลิตเป็นหนึ่งในสามของ
ประเทศ หรือคิดเป็นปริมาณ 9 ล้านตันข้าวเปลือก อีกทั้งยังมีความหลากหลายของพันธุ์ข้าว อาทิ ข้าวพันธุ์ชัยนาท
80 ข้าวพันธุ์พิษณุโลก 80 ข้าวพันธุ์พื้นเมืองลิ้มผัว เป็นต้น ทั้งยังมีความพร้อมในอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำ กลาง
น้ำ ปลายน้ำ มีโรงสีมากกว่า 250 แห่ง มีโกดังเก็บข้าว 15 ล้านตันต่อปี มีการส่งออกข้าวจากจังหวัดมูลค่า 3-5
พันล้านบาท และมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางขนส่งทั้งทางบก โดยจะมีการสร้างรถไฟรางคู่ เสร็จสิ้นภายใน
ปี 2555 ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงการขนส่งข้าวในภูมิภาคต่างๆ และส่งออกต่างประเทศ ผ่านท่าเรือเชื่อมกับ
ท่าเรือกรุงเทพฯ และแหลมฉบังได้ด้วย

ส่วนยุทธศาสตร์การส่งออกข้าวไทยในอนาคตจะเน้นเรื่องมูลค่ามากกว่าปริมาณ โดยจะแยกเป็นรายชนิด
ของข้าว ให้ความมีความชัดเจน เพื่อให้การผลิตสอดคล้องกับปริมาณความต้องการเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างๆ
อย่างเหมาะสม จึงจะสามารถแข่งขันกับผู้ส่งออกรายอื่นได้

“เราทำยุทธศาสตร์ข้าวตามชนิด เช่น หอมมะลิจะทำอย่างไรให้แข่งขันกับข้าวบาสมาดิของอินเดียได้
ส่วนข้าวขาว ก็จะมีคุณภาพและไม่กลัวการแข่งขันของเวียดนาม เพราะข้าวขาวเวียดนามเป็นข้าวเกรดต่ำ ไทยจะ
ยอมขายในราคาสูงขายได้น้อยไม่เป็นไรที่เหลือทิ้งให้สุกรกิน แต่เชื่อว่าปริมาณข้าวโลกไม่เหลือเพราะประชากร
โลก เพิ่มขึ้นทุกวัน ถึงอย่างไรก็ขายได้ แต่จะทำอย่างไรให้มีความแตกต่าง”นายยรรยงกล่าว

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

เวียดนาม

นาย เหงียน ตัน ดุง นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ได้สั่งการให้สมาคมอาหารเวียดนาม (VFA) เตรียมรับซื้อข้าวฤดูการผลิตฤดูร้อน-ใบไม้ร่วง (summer-autumn crop) จำนวน 1 ล้านตัน ในช่วง 2 เดือนข้างหน้าเพื่อให้ราคาข้าวในประเทศมีเสถียรภาพ โดยสมาชิกของ VFA (จำนวน 30 ราย) จะได้รับความช่วยเหลือเรื่องเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยสำหรับซื้อข้าวด้วย ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อคงไว้ซึ่งราคาข้าว และช่วยชาวนาให้ได้ผลกำไรอย่างน้อย 30% โดยจะเริ่มรับซื้อข้าวในช่วง 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม-15 กันยายน ศกนี้

ปัจจุบันเกษตรกรแถบสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงกำลังปลูกข้าวฤดูร้อน-ใบไม้ร่วง อย่างไรก็ตาม มีเกษตรกรเพียงไม่กี่รายที่สามารถขายข้าวได้ในราคาสูง โดยราคาข้าวเปลือกที่จังหวัด Cuu Long อยู่ที่ 4,000-4,100 ดองต่อ ก.ก.

สมาคมอาหาร คาดว่าในเดือน มิ.ย. นี้จะมีการส่งออกข้าวประมาณ 620,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาประมาณ 6.7% ทั้งนี้ คาดว่าในช่วงครึ่งปีแรกจะส่งออกได้ประมาณ 3.54 ล้านตัน มูลค่า 1.755 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณลดลง 4.9% ขณะที่มูลค่าเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

กระทรวงเกษตรฯ (Minister of Agriculture and Rural Development) ได้ประเมินผลกระทบจากภาวะภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางของประเทศ โดยคาดว่าจะทำให้สูญเสียผลผลิตข้าวประมาณ 400,000 ตัน จากการที่พื้นที่กว่า 625,000 ไร่ประสบภาวะแห้งแล้ง และมีพื้นที่อีกประมาณ 375,000 ไร่ ที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วแต่ไม่สามารถเพาะปลูกรอบต่อไปได้ ในขณะเดียวกันก็ได้แนะนำให้เกษตรกรหันไปเพาะปลูกพืชชนิดอื่นแทนข้าว

ที่มา Riceonline.com

อินเดีย

ทางการได้ปรับเป้าหมายในการจัดหาข้าวในปีงบประมาณนี้ ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย. เป็น 32 ล้านตัน จากเดิมที่ตั้งไว้ที่ 28 ล้านตัน โดยในขณะนี้ ปริมาณจัดหาข้าวซึ่งรายงานโดยองค์การอาหารแห่งอินเดีย (Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า ในปีงบประมาณนี้ นับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2552 มาจนถึงปลายเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา รัฐบาลสามารถจัดหาข้าวได้แล้วประมาณ 29 ล้านตัน ลดลงจากจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาประมาณ 5%

ที่มา Riceonline.com

ปากีสถาน

ทางการรายงานตัวเลขการส่งออกข้าวในปีงบประมาณ 2009-10 (ก.ค.-มิ.ย.) ว่า มีจำนวน 4.604 ล้านตัน เพิ่มขึ้นถึง 57% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.93 ล้านตันเมื่อปีงบประมาณที่แล้ว อย่างไรก็ตามเมื่อมองในแง่ของมูลค่าการส่งออกแล้วมีมูลค่าเพียง 2.265 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับ 2.044 พันล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อปีงบประมาณที่แล้ว

ทั้งนี้เมื่อจำแนกตามชนิดข้าวที่ส่งออกแล้ว พบว่ามีการส่งออกข้าวบาสมัติจำนวน 0.943 ล้านตัน มูลค่า 786.5 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 834 เหรียญสหรัฐต่อตันเอฟโอบี ส่วนข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมัติ (non-basmati) มีการส่งออกจำนวน 3.557 ล้านตัน มูลค่า 1.399 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 393 เหรียญสหรัฐต่อตันเอฟโอบี

ทางด้าน นาย Rafique Suleman รองประธานสมาคมผู้ส่งออกข้าวปากีสถาน (The Rice Exporters Association of Pakistan; REAP) ระบุว่า ไม่รู้สึกแปลกใจที่ปากีสถานส่งออกปริมาณมาก แต่รายได้กลับเพิ่มขึ้นไม่มาก ทั้งนี้เพราะรัฐบาลได้เข้ามาแทรกแซงตลาดโดยการมอบหมายให้บริษัทภายใต้การกำกับของรัฐบาล

ดำเนินการคล้ายกับผู้ส่งออกหลังจากช่วงที่ผ่านมา ผลผลิตข้าวในประเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้นจนทำให้ราคาข้าวในประเทศลดลง นอกจากนี้เขายังให้ความเห็นว่า หากต้องการให้การส่งออกข้าวของปากีสถานเป็นไปอย่างยั่งยืน รัฐบาลจะต้องช่วยสร้างตลาดให้ผู้ส่งออก และกำหนดนโยบายผลิตข้าวที่มีคุณภาพให้มีปริมาณมากพอที่จะส่งออกได้ รวมทั้งจะต้องกำหนดนโยบายด้านชลประทานที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาพันธุ์ข้าว และควรให้เอกชนเข้าไปมีบทบาทในการกำหนดทิศทางการพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อให้สอดคล้องกับการตลาดด้วย

ที่มา Riceonline.com

บังคลาเทศ

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. ที่ผ่านมา รัฐบาลบังคลาเทศได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวหนึ่ง (Procurement of 30,000 MT (+5%) Non-Basmati Parboiled Rice) จำนวน 30,000 ตัน โดยกำหนดปิดรับข้อเสนอในวันที่ 15 ก.ค. ศกนี้ โดยเงื่อนไขการประมูลระบุว่า ผู้ประมูลต้องเสนอข้าวอย่างน้อย 10,000 ตัน ในราคา CIF และกำหนดส่งมอบภายใน 60 วัน หลังจากที่มีการทำสัญญา

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 22 และ 24 มิ.ย. ที่ผ่านมา รัฐบาลบังคลาเทศได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวหนึ่ง (Procurement of 30,000 MT (+5%) Non-Basmati Parboiled Rice) จำนวนครั้งละ 30,000 ตัน โดยกำหนดปิดรับข้อเสนอในวันที่ 5 และ 7 ก.ค. ศกนี้

ที่มา Riceonline.com

อินโดนีเซีย

นายซุสโวโน รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซีย เปิดเผย อินโดนีเซียตั้งเป้าลดปริมาณการบริโภคข้าวลง 1.5% จากปัจจุบันที่ระดับ 139 กิโลกรัมต่อคนต่อปี เพื่อเพิ่มแหล่งอาหารให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยจะรณรงค์ให้ประชาชนหันมารับประทานข้าวโพด มันสำปะหลัง สาธู และธัญพืชอื่นๆ มากขึ้น หลังจากที่อัตราการบริโภคข้าวต่อประชากรต่อหัวของอินโดนีเซียพุ่งสูงขึ้นมาก เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกล่าวว่า ปริมาณการบริโภคข้าวในมาเลเซียอยู่ที่ 90 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ส่วนบรูไนอยู่ที่ 80 กิโลกรัม โดยกระทรวงหวังว่าประชาชนจะให้ความสนใจและปฏิบัติตามแคมเปญนี้

นอกจากนี้ อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโครงการสนับสนุนการรับประทานอาหารที่หลากหลาย เพราะคาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวจะได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

ทั้งนี้ ข้าวถือเป็นอาหารหลักของอินโดนีเซีย ซึ่งมีประชากรกว่า 231 ล้านคน ขณะที่ภูมิภาคของอินโดนีเซียเต็มไปด้วยเกาะแก่งมากกว่า 17,000 เกาะ

ที่มา [สำนักข่าวซินหัว](#)

ฟิลิปปินส์

นาย Proceso Alcala รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร (The Department of Agriculture; DA) คนใหม่ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลจะดำเนินแผนการลดการนำเข้าข้าวให้ได้ภายใน 3 ปี (2013) โดยจะเน้นไปที่การเพิ่มปริมาณผลผลิตในประเทศให้เพียงพอับความต้องการ ทั้งนี้ กระทรวงจะค่อยๆ ลดการนำเข้าข้าวในแต่ละปีลง และจะมีการพิจารณาสต็อกข้าวที่มีอยู่ในขณะนี้รวมถึงความต้องการนำเข้าในส่วนที่ยังขาดแคลน

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มผลผลิตการเกษตรของฟิลิปปินส์ยังไม่ดีนัก โดยเมื่อปีที่แล้วปริมาณผลผลิตลดลงมากกว่า 3% เนื่องจากประสบกับภัยพายุรุนแรงหลายครั้ง จนสร้างความเสียหายแก่ผลผลิตเกษตร นอกจากนี้ ในปีนี้ก็พยากรณ์ว่าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น เพราะคาดว่าอาจจะต้องประสบกับภัยแล้ง อันเป็นผลจากปรากฏการณ์เอลนีโญ

ทั้งนี้ รัฐมนตรีเกษตร ระบุว่า ประธานาธิบดี เบนิโน อาควิโน เป็นผู้สั่งให้ทบทวนนโยบายภาคเกษตรกรรมโดยกำหนดให้การนำเข้าข้าวเป็นสิ่งทำลายที่สุดของประเทศ

นาย Proceso Alcala ยังระบุว่า การทบทวนนโยบายภาคเกษตรกรรมครั้งนี้ จะครอบคลุมไปถึงการจัดเก็บปริมาณข้าวคงคลังและการประเมินการพัฒนาชลประทาน รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกหลังการเก็บเกี่ยว รวมถึงไปถึงระบบการขนส่งจากพื้นที่เพาะปลูกไปยังตลาด โดยการทบทวนดังกล่าวจะพิจารณาไปถึงการสนับสนุนทางการเงินแก่เกษตรกร โดยเฉพาะการรับซื้อเมล็ดพันธุ์อีกด้วย อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีเกษตรย้ำว่า การช่วยเหลือนี้ไม่ใช่การบริจาคเงินให้เกษตรกร เพราะผู้ที่ได้รับสิทธิต้องมีความรับผิดชอบทางการเงิน

นาย Proceso J. Alcala เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนฯ 2 และเคยมีบทบาทสำคัญในการออกกฎหมายเกษตรอินทรีย์ (Republic Act 10068, or the Organic Agriculture Act of 2010) และเคยทำงานด้านองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ด้วย

ที่มา Riceonline.com

